



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับประจำวันที 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 หน้า 8 มูลค่าข่าว 102,867.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ทปอ.ยัน 'TCAS' ไม่ล่มต้องไปต่อ

ตอบเจตภัยแก้ปัญหาวิ่งรอกสอบ/ยันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเด็กที่พลาดสมัครรอบแรก

กรุงเทพฯ ● ทปอ.ยืนยันเดินหน้าระบบ TCAS ต่อไม่ล่ม แม้มีแรงกดดันจากสื่อและปัญหาเด็กวิ่งรอกสอบตามเจตนารมณ์ ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการสมัครและสอบหลายที่ จาก 7 หนั้บาท เหลือ 2 หนั้บาท ซึ่ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องทางเทคนิค สามารถแก้ไขได้ แต่ต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องโลกอนาคต ยันรับผิดชอบเด็กต่างจังหวัดที่มีค่าที่พัก เครื่องบิน แต่จะดูเป็นรายกรณี

นายสุชีวัรี สุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แถลงข่าวว่า ความคืบหน้าการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบ 3 ระบบรับตรงร่วมกัน ว่า ตนต้องขอโทษกับกรณีเว็บรับสมัคร TCAS รอบ 3 ล่ม ซึ่ง ทปอ. ไม่ได้มีเจตนาใน พยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งการปรับปรุงระบบทางเข้า หรือการล็อกอินให้รองรับได้มากขึ้น 3 เท่าตัว เพิ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งระบบฐานข้อมูล ระบบการเชื่อมโยงโครงข่าย ระบบการจัดการเว็บไซต์ และด้านสถาปัตยกรรมไปรวมคอมพิวเตอร์ ประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ระบบ TCAS และการมาแถลงข่าวครั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีการใช้งานได้เรียบร้อยแล้ว โดยขณะนี้ผู้สมัครแล้ว 150,352 ราย อีกทั้ง

ตอนนี้ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาใหม่ 2 ชุด คือ คณะทำงานพัฒนาปรับปรุงระบบไอที กับคณะทำงานพัฒนาระบบ TCAS ทั้งหมด เพื่อประสิทธิภาพการจัดการที่ดี

นายสุชีวัรีกล่าวต่อว่า สำหรับกรณีที่มีผู้ปกครองเรียกร้องให้ยกเลิกระบบ TCAS เนื่องจากมีปัญหารอบแรกนั้น ตนคิดว่าระบบคงเดินหน้าต่อไป เพราะการที่มหาวิทยาลัยต่างๆ

มีการปรับระบบเดิมมาเป็นระบบ TCAS ก็เป็นไปตามข้อเรียกร้องจากผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบต้องเสียเวลาว่างงาน พายุตรงกลางวิ่งรอกสอบ และเสียค่าสมัครจำนวนมาก อีกทั้งตนยังทราบว่ามีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครเข้ามหาวิทยาลัย มีการระบุว่าเด็กต้องเสียค่าใช้จ่าย 70,000 บาท

แต่ระบบใหม่ทำให้เสียค่าใช้จ่ายเพียง 20,000 บาท อีกทั้งครูและผู้บริหารระบุว่า ระบบเดิมทำให้เด็กที่ห้องเรียนเมื่อสอบติดแล้วทั้งที่การเรียนมัธยมศึกษาคอนเพลตเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของชีวิต หรือเด็กเก่งสอบติดหลายที่ก่อนจะสละสิทธิ์ใกล้เปิดเทอม ทำให้หลายคนเสียโอกาส TCAS จึงเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ จึงอยากใหทุกคนใจเย็นๆ

"ปัญหา TCAS ที่เกิดขึ้นในปีนี้เป็นปัญหาทางด้านเทคนิค และสามารถแก้ไขได้ระดับหนึ่ง แต่ต่อไปในอนาคตระบบ TCAS ต้องมีการปรับปรุง เพื่อให้เหมาะสมกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อยากให้ทุกฝ่ายใช้เวลากับระบบดำเนินการต่อไป" ประธาน ทปอ.กล่าวและว่า

ทั้งนี้ สำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบในกรณีมีการซื้อตั๋วเครื่องบิน จองที่พัก เนื่องจากมั่นใจว่าสอบติดและจะไปสัมภาษณ์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ตามปฏิทินเดิมของทปอ.นั้น ขณะนี้ ทปอ.ได้รวบรวมข้อมูลของผู้ที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้ว โดยการแก้ไขปัญหาคือ

ดำเนินการเป็นรายการนี้ไป ซึ่งทางทีมงาน ทปอ.จะแจ้งกับนักเรียนและผู้ปกครองโดยตรง คาดว่าไม่มีปัญหาอะไร อย่างไรก็ตาม หากนักเรียนมีปัญหา หรือได้รับผลกระทบอย่างไรขอให้ติดต่อมายัง ทปอ. และก่อนที่ จะมายื่นคำร้องใดๆ ขอให้ตรวจสอบแต่ละสาขาก่อนว่ามีทางเลือกในการรับสมัคร หรือกำหนดการต่างๆ หรือไม่ เพราะบางสาขาอาจไม่จำเป็นต้องเลื่อนเพื่อจะได้ไม่เสียเวลา และ

เกิดปัญหาขึ้นภายหลัง อีกทั้งการรับตรงรอบที่ 3 นี้ ยังมีการเปิดรับนักศึกษาจำนวน 16 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้โครงการหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อประเทศไทย 4.0 เนื่องด้วยนโยบายเร่งด่วนของชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างบัณฑิตที่ตอบเจตภัยและมีความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา ในกลุ่ม 10 อุดสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งมีนักเรียนสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ทั้งนี้ นักเรียนสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัทพ์ 0-2354-5150-2 หรือเข้าไปที่ <https://www.facebook.com/cupthailand/>.